
 
 

 

 

 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ ๑/2565 

วันอังคารที่  27  ธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา  ๑0.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลไผด่ำพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
การประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1/2565 

วันอังคารที่  27  ธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

 
มาประชุม 

๑.นายจารุภาส  เขียนงาม   ประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
๒.นางจำนงค์  พ่ึงสมศักดิ์   รองประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
3.นายสมเจต  มีจันทร์มาก  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1 
4.นายวิชาญ  กมลฉ่ำ   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ 
5.เกรียงไกร  พันธุสะ   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ 
6.นายนิพนธ์  พุทธชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ 
7.นายอนันต์  เขียวสวาส   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 
8.นางสุระจิน  แสงศรี   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 
9.นางสาวพัชรี  นาคหัวเพ็ชร  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 
10.นายณัฐวุฒิ  กมลฉ่ำ   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ 
11.นายพวน  อยู่อาจินต์   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ 
๑2.นายสุรพงษ์  กรผลึก   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑.นายประทิว  ภู่ประสงค์   นายกเทศมนตรีตำบลไผ่ดำพัฒนา 

2..นายพูนศักดิ์  ไวยเริงโรจน์  รองนายกเทศมนตรี 
  3.นายทุเรียน  เอ่ียมสุเมธ   รองนายกเทศมนตรี 

4.นางกัลยารัตน์  แพรพงษ์ศรี  เลขานุการนายกฯ 
5.นายวัชรินทร์  รุ่งแสง   ที่ปรึกษานายกฯ 

  6.นางกาญจนา  ผลสันต์   หัวหน้าสำนักปลัด 
  7.นางภัทรวดี  แก้วกระจาย  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 
  8.นางสิริกาญจนา  สอาดศรี  รก.ผู้อำนวยการกองคลัง 
  9.นางสาวเบญจมาสภ์  เกษสังข์  รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 
  10.นางสาวอัจจิมา  จุลสอาด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  11.นางชณิดา  เติมสิริทิพรัตน์  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  12..นางสาวพรวันเพ็ญ  แก้วประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่เทศบาล 
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เริ่มประชุม เวลา   ๑0.๐๕ น. 
ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ ด้ วยอำเภอวิ เศษชัยชาญ  ได้ รับแจ้ งจากจั งหวัด อ่างทองว่ า กรมส่ งเสริม 

การปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 
เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นและการ
ปฏิบัติหน้าที่ของสภาท้องถิ่นในปัจจุบัน รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งให้ไปแล้วนั้น 
จึงแจ้งสมาชิกสภามาเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งที่ 1/2565  
เมื่อวันจันทร์ที่  19  กันยายน  พ.ศ.๒๕65 

ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจดูรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  ที่ส่งไปพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุม  ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขขอให้เสนอในที่ประชุมเลย   
      ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข   ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงาน 
การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 
พ.ศ.๒๕65   หากเห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
ประธานสภาฯ ๓.๑  การรายงานผลการดำเนินงานและรายงานผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา ปี งบประมาณ   พ.ศ.256 5  (ระหว่าง 1  ตุลาคม  256 4 - 
30 กันยายน  2565) ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นักวิเคราะห์ฯ ขออนุญาตที่ประชุมสภา งานวิเคราะห์ มีเรื่องเรียนสภาเพ่ือทราบ การรายงานผล
และเสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ต้องดำเนินการอย่างน้องยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  การจัดทำ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
ประจำปี 2565 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2565 (ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ครั้งที่ 1/2565  เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565  และ 
คณะกรรมการฯ ได้เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลต่อคณะกรรมการพัฒนาในการประชุมครั้งที่ 1/2565  เมื่อวันที่ 20 
ตุลาคม  2565  และเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบแล้ว เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม  2565 
ผลการติดตามของคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนได้ให้ข้อเสนอแนะและ
คะแนนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล มี 2 ด้าน คือ 
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ด้านที่ 1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ได้คะแนน 97.14% 
ด้านที่ 2 การติดตามและประเมินผลโครงการ ได้คะแนน 96.86% 
สรุปผลการประเมินผลแผนในภาพรวมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 97.00% 
ซึ่งในปีที่ผ่านมาการประเมินผลแผนในภาพรวม 96.80% จึงเรียนสภามาเพ่ือทราบ 

ประธานสภาฯ ตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น สมาชิกท่านใดมี
ข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่.... 

   หากไม่มี   ผมขอมติที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานและ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
(ระหว่าง 1 ตุลาคม  2564-30 กันยายน  2565) หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
ประธานสภาฯ 3.2  การจัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ขอเชิญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นักวิเคราะห์ฯ เรียนสภาเพ่ือทราบ การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 การจัดทำแผน
ดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับ
แจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่ วยงาน อ่ืน ๆ ที่ ต้องดำเนินการในพ้ืนที่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ใน
ปีงบประมาณนั้น  ซึ่ง คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา ได้จัดทำร่าง
แผนดำเนินการประจำปี 2566 ในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุน ครั้งที่ 
1/2565 เมื่อวันที่ 20  ตุลาคม  2565  และได้เสนอร่างแผนดำเนินการประจำปี 
2566  ต่อคณะกรรมการพัฒนาในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 20  
ตุลาคม  2565 และได้เสนอร่างแผนดำเนินงานประจำปี 2566  ต่อผู้บริหารเพ่ือ
ประกาศใช้แผนดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565จึงเรียนสภามาเพ่ือทราบ 

ประธานสภาฯ ตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น สมาชิกท่านใด 
มีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่....   

   หากไม่มี  ผมจะขอมติที่ประชุมรับทราบการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566  หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ประธานสภาฯ 3.3 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) แก้ไขครั้งที่ 2/2565   

ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นักวิเคราะห์ฯ เรียนสภาเพ่ือทราบ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 

2/2565ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086  ลงวันที่ 19 สิงหาคม  
2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ เมื่อมีราชกิจจา
นุเบกษาประกาศใช้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.
2566-2570) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหมุดหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 มาจัดทำรายละเอียดที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนพัฒนาจังหวัด โดยทางเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาได้
ทบทวนแผนพัฒนา/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องหถิ่น ในส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปสู่การปฏิบัติ โดยเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 4 และข้อ 21 มาดำเนินโดยอนุโลมและให้ใช้
เป็นการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 120 วันนับแต่
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 เฉพาะปี พ.ศ.2566 จัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รวมถึงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2567 -2570 
เช่นเดียวกัน กรณีนำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 ไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ดังกล่าว ไม่ปรากฎว่ามีโครงการหรือการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรม
สาธารณะตามหน้าที่และอำนาจไว้ให้ดำเนินการแก้ไขปีโครงการงบประมาณที่จะ
ดำเนินการให้เป็นปัจจุบัน และให้เป็นอำนาจของผู้บริหาร เทศบาลตำบลไผ่ดำ
พัฒนา ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับที่ 2 และ
ผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนดังกล่าวแล้ววันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 จึง
เรียนสภามาเพ่ือทราบค่ะ 

ประธานสภาฯ ตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น สมาชิกท่านใดมี
ข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่.......... 

   หากไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมรับทราบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 2/2565 หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ 4.1  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ แก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 1) พ.ศ.2565  (กองสาธารณสุขฯ ผู้เสนอ) วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 

2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่
ประชุมสภาจะต้องพิจารณาเป็นสามวาระ  แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้
พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้  เมื่อ
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว  การพิจารณาใน
วาระที่สองนั้น ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้
ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  

ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติ
ก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่งสภาท้องถิ่นจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 
ก่อนการพิจารณาร่างเทศบัญญัติว่าร่างเทศบัญญัติ  ขั้นรับหลักการ ขอเชิญ
นายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายพูนศักดิ  ไวยเริงโรจน์ 
รองนายกเทศมนตรี ขออนุญาตที่ประชุมสภา ผมได้รับบัญชาจากนายกเทศมนตรีให้ชี้แจงรายละเอียด

เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
1) พ.ศ.2565 ตามที่ผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีในการประชาคม
จัดทำร่างเทศบัญญัติ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับ
การดำรงชีพของประชาชนในท้องถิ่น และเพ่ือป้องกันอันตรายและเชื้อโรคท่ีเกิดจาก
สัตว์ ดังนั้น เพ่ือกำหนดมาตรการควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ภายในพ้ืนที่
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา จึง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 แห่ ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และมาตรา 50(3) (4) มาตรา 60 
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 
จึงจัดทำร่างเทศบัญญัตินี้เพ่ือบังคับใช้ในเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  โดยเพ่ิมเติม 
หมวด 2 การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ ข้อ 8  (9) (10) รายละเอียดตามเอกสาร 
ที่แจกให้  แก้ไขตั้ งแต่  หน้าที่  3 เป็นต้นไป  จึงเรียนมาเพ่ือ โปรดทราบและ 
โปรดพิจารณา ตามลำดับต่อไป 
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ประธานสภาฯ ตามที่รองนายกเทศมนตรี  ได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย

สอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่    
หากไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมจะรับหลักการ แห่งร่างเทศบัญญัติการควบคุม

การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  1) พ.ศ.2565   วาระที่  1  
ขั้นรับหลักการ หรือไม่  หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 1) พ.ศ.2565  จำนวน  5  เสียง 

ประธานสภาฯ ผมขอมติที่ประชุม หากไม่รับหลักการ แห่งร่างเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2565   วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ 
หรือไม่  หากไมเ่ห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  ไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 1) พ.ศ.2565    จำนวน  7  เสียง 

ประธานสภาฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย
สัตว์ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2565   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2554 ข้อ 53  ญัตติร่างข้อบัญญัติใดซึ่งที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้ลงมติไม่รับ
หลักการตามความในข้อ 47 หรือลงมติไม่ให้ตราเป็นข้อบัญญัติตามความในข้อ 52 
ให้ถือว่าร่างข้อบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

   ห้ามเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันกับร่างข้อบัญญัติที่
ตกไปตามวรรคหนึ่งในสมัยประชุมนั้นอีก เว้นแต่ประธานสภาท้องถิ่นจะอนุญาตเมื่อ
เหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป 

ประธานสภาฯ 4.2  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่  1 ) พ .ศ.2565 (กองสาธารณสุขฯ ผู้ เสนอ)  วาระที่  1  
ขั้นรับหลักการ  

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่
ประชุมสภาจะต้องพิจารณาเป็นสามวาระ  แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมั ติให้
พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้  เมื่อ
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว  การพิจารณาใน
วาระที่สองนั้น ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้
ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  
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ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภา

ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติ
ก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 
ก่อนการพิจารณาร่างเทศบัญญัติว่าร่างเทศบัญญัติ  ขั้นรับหลักการ ขอเชิญ
นายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายพูนศักดิ  ไวยเริงโรจน์ 
รองนายกเทศมนตรี ขออนุญาตที่ประชุมสภา ผมได้รับบัญชาจากนายกเทศมนตรีให้ชี้แจงรายละเอียด

เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 1) พ.ศ.2565 เพ่ือประโยชน์ในการกำกับดูแลการประกอบกิจกาการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  ซึ่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ให้กระทำได้โดยการตราเป็นเทศ
บัญญัติ การจัดทำร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา เรื่องการควบคุมกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) พ.ศ. 2565  โดยแก้ไข
เพ่ิมเติมบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ  ลำดับที่ 1 กิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์  
ข้อ 1.2  การเลี้ยงสุกร  จากเดิม  
ก.จำนวนไม่เกิน 20ตัว ไม่เสียค่าธรรมเนียม   
ข.จำนวน ตั้งแต่ 21ตัว ไม่เกิน 50ตัว  ค่าธรรมเนียมฉบับละ 100บาท/ปี 
ค.จำนวน ตั้งแต่ 51ตัว ขึ้นไป ค่าธรรมเนียมฉบับละ 200บาท/ปี 
แก้ไข เพิ่มเติมเป็น  
ก.จำนวนตั้งแต่ 1  ตัว แต่ไม่เกิน  20ตัว ไม่เสียค่าธรรมเนียม   
ข.จำนวนตั้งแต่ 21ตัว แต่ไม่เกิน 50ตัว ค่าธรรมเนียมฉบับละ 100บาท 
ค.จำนวนตั้งแต่ 51ตัว แต่ไม่เกิน 100ตัว ค่าธรรมเนียมฉบับละ 300บาท 
ง.จำนวนตั้งแต่ 101ตัว แต่ไม่เกิน 1,000ตัว ค่าธรรมเนียมฉบับละ 1,000บาท 
จ.จำนวนตั้งแต่ 1,001ตัว แต่ไม่เกิน 5,000ตัว ค่าธรรมเนียมฉบับละ 1,500บาท 
ฉ.จำนวนตั้งแต่ 5,001ตัว แต่ไม่เกิน 10,000ตัว ค่าธรรมเนียมฉบับละ 3,000 
ช.จำนวนตั้งแต่ 10,001ตัว แต่ไม่เกิน 50,000ตัว ค่าธรรมเนียมฉบับละ 5,000 
ซ.จำนวนตั้งแต่ 50,001ตัว ขึ้นไป ค่าธรรมเนียมฉบับละ 10,000บาท 
ข้อ 1.3 การเลี้ยงไก่ เป็ด ห่าน นก  จากเดิม  
ก.จำนวนไม่เกิน 500ตัว ไม่เสียค่าธรรมเนียม   
ข.จำนวนตั้งแต่ 501ตัว ไม่เกิน 1,000ตัว ค่าธรรมเนียมฉบับละ 50บาท 
ค.จำนวน ตั้งแต่ 1,001ตัว ขึ้นไป ค่าธรรมเนียมฉบับละ 100บาท/ปี 
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แก้ไข เพิ่มเติมเป็น  
ก.จำนวนไม่เกิน  500ตัว ไม่เสียค่าธรรมเนียม   
ข.จำนวนตั้งแต่ 501ตัว แต่ไม่เกิน 1,000ตัว ค่าธรรมเนียมฉบับละ 100บาท 
ค.จำนวนตั้งแต่ 1,001ตัว แต่ไม่เกิน 5,000ตัว ค่าธรรมเนียมฉบับละ 200บาท 
ง.จำนวนตั้งแต่ 5,001ตัว แต่ไม่เกิน 10,000ตัว ค่าธรรมเนียมฉบับละ 500บาท 
จ.จำนวนตั้งแต่ 10,001ตัว แต่ไม่เกิน 50,000ตัว ค่าธรรมเนียมฉบับละ 1,000 
ฉ.จำนวนตั้งแต่ 50,001ตัว ขึ้นไป ค่าธรรมเนียมฉบับละ 3,000บาท 
ข้อ 2 การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอาน้ำนม  จากเดิม  
ก.จำนวนไม่เกิน 20ตัว ค่าธรรมเนียมฉบับละ 30บาท 
ข.จำนวนตั้งแต่ 21ตัว ไม่เกิน 40ตัว ค่าธรรมเนียมฉบับละ 60บาท 
ค.จำนวนตั้งแต่ 41ตัว ขึ้นไป ค่าธรรมเนียมฉบับละ 100บาท/ปี 
แก้ไข เพิ่มเติมเป็น  
ก.จำนวนไม่เกิน  20ตัว ไม่เสียค่าธรรมเนียม   
ข.จำนวนตั้งแต่ 21ตัว แต่ไม่เกิน 40ตัว ค่าธรรมเนียมฉบับละ 50บาท 
ค.จำนวนตั้งแต่ 41ตัว ขึ้นไป ค่าธรรมเนียมฉบับละ 100บาท 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดพิจารณา ตามลำดับต่อไป 

ประธานสภาฯ ตามที่ รองนายกเทศมนตรี  ได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น สมาชิกท่านใด 
มีข้อสงสัยสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่    

หากไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมจะรับหลักการ แห่งร่างเทศบัญญัติการควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2565  วาระที่ 1  
ขั้นรับหลักการ หรือไม่   หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2565  จำนวน  5  เสียง 

ประธานสภาฯ ผมขอมติที่ประชุม หากไม่รับหลักการ แห่งร่างเทศบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2565  วาระที่ 1 ขั้นรับ
หลักการ หรือไม่  หากไมเ่ห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  ไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2565   จำนวน  7  เสียง 

ประธานสภาฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2565  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2554 ข้อ 53  ญัตติร่างข้อบัญญัติใดซึ่งที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้ลงมติไม่รับ
หลักการตามความในข้อ 47 หรือลงมติไม่ให้ตราเป็นข้อบัญญัติตามความในข้อ 52 
ให้ถือว่าร่างข้อบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
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   ห้ามเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันกับร่างข้องบัญญัติที่

ตกไปตามวรรคหนึ่งในสมัยประชุมนั้นอีก เว้นแต่ประธานสภาท้องถิ่นจะอนุญาตเมื่อ
เหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป 

ประธานสภาฯ 4.3  การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือ
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 2,500บาท  รวม
งบประมาณ  5,000บาท (สำนักปลัด  ผู้เสนอ) 
ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงรายละเอียด 

หัวหน้าสำนักปลัด ขออนุญาตที่ประชุมสภา ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 2566 เพ่ือจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 
2,500บาท  รวมงบประมาณ  5,000บาท เนื่องจากเครื่องสำรองไฟของสำนัก
ปลัดใช้งานมาเป็นเวลานาน เกิดการชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
สำนักปลัดจึงมีความจำเป็นต้องขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA 
จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 2,500บาท  รวมงบประมาณ  5,000บาท โดยขอโอนลดจาก
แผนงานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย งบประมาณคงเหลือก่อน
โอน 99,946.85บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 5,000บาท 

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3)  พ.ศ.2543 
หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ ตามที่หัวหน้าสำนักปลัด  ได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย
สอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่   

หากไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ การพิจารณาโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA 
จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 2,500บาท  รวมงบประมาณ  5,000บาท  หากเห็นชอบ
โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อจัดซื้อ
เครื่องสำรองไฟ งบประมาณ  5,000บาท   

ประธานสภาฯ 4.4  การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือ
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 2,500บาท  รวม
งบประมาณ  5,000บาท (กองคลัง  ผู้เสนอ) 
ขอเชิญ กองคลัง ชี้แจงรายละเอียด 
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กองคลัง ขออนุญาตที่ประชุมสภา ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี 2566 เพ่ือจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 
2,500บาท  รวมงบประมาณ  5,000บาท เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงต้อง
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองคลังจึงมีความจำเป็นต้องขอโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี  2566   ตั้ งจ่ ายเป็ นรายการใหม่  ในแผนงานบริหารงานทั่ ว ไป 
งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800VA จำนวน 2 ชุด ๆ ละ2,500บาท รวมงบประมาณ   
5,000บาท โดยขอโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด
ค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 28,800บาท ขอ
โอนลดครั้งนี้ 5,000บาท 

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2 และ 3)  พ.ศ.2543 
หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ ตามที่กองคลัง  ได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยสอบถาม
เพ่ิมเติมอีกหรือไม่   

หากไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ การพิจารณาโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA 
จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 2,500บาท  รวมงบประมาณ  5,000บาท  หากเห็นชอบ
โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อจัดซื้อ
เครื่องสำรองไฟ งบประมาณ  5,000บาท   

ประธานสภาฯ 4.5  การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือ
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 2,500บาท  รวม
งบประมาณ  5,000บาท (กองช่าง  ผู้เสนอ) ขอเชิญ  กองช่าง ชี้แจงรายละเอียด 

กองช่าง ขออนุญาตที่ประชุมสภา ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 2566 เพ่ือจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 
2,500บาท  รวมงบประมาณ  5,000บาท เนื่องจากเครื่องสำรองไฟของกองช่าง
ใช้งานมาเป็นเวลานาน เกิดการชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ กองช่าง
จึงมีความจำเป็นต้องขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566  ตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 2,500บาท   
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รวมงบประมาณ  5,000บาท โดยขอโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าและประปา หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน 55,970บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 5,000บาท 

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3)  พ.ศ.2543 
หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ ตามที่ กองช่าง ได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยสอบถาม
เพ่ิมเติม อีกหรือไม่   

หากไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ การพิจารณาโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA 
จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 2,500บาท  รวมงบประมาณ  5,000บาท  หากเห็นชอบ
โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อจัดซื้อ
เครื่องสำรองไฟ งบประมาณ  5,000บาท   

ประธานสภาฯ 4.6  การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือ
จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภทถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ บรรจุ 2,500ลิตร  
จำนวน 2 ถังๆ ละ 7,000บาท รวมงบประมาณ  14,000บาท (สำนักปลัด ผู้
เสนอ)  ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงรายละเอียด 

หัวหน้าสำนักปลัด ขออนุญาตที่ประชุมสภา ตามที่เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาได้รับเงินอุดหนุนจากกรม
ในการสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 บริเวณบึงหนองเบิกไพร 
หมู่ที่ 8 มีศาลาพักผ่อน มีห้องน้ำ  แต่ไม่มีน้ำประปาในการอำนวยความสะดวกแก่
ประชาชน ในการประมาณราคาขยายแนวเขตประปาไปราคาแพง แสนกว่าบาท 
เนื่องจากงบประมาณเรามีไม่เพียงพอในการดำเนินการ  และเพ่ือเป็นการประหยัด
งบประมาณ สำนักปลัดจึงมีความจำเป็นต้องขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
2566  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ 
ขนาดบรรจุ 2,500ลิตร จำนวน 2 ถัง ๆ ละ 7,000บาท  รวมงบประมาณ  
14,000บาท โดยขอโอนลดจากแผนงานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทเงิน
สำรองจ่าย งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 94,946.85บาท ขอโอนลดครั้งนี้  
14,000บาท 
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ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3)  พ.ศ.2543 
หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ ตามที่หัวหน้าสำนักปลัด  ได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย
สอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่   

หากไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ การพิจารณาโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
ประเภทถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ บรรจุ 2,500ลิตร  จำนวน 2 ถังๆ ละ 7,000บาท 
รวมงบประมาณ  14,000บาท  หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อจัดซื้อ
ครุภัณ ฑ์งานบ้ านงานครัว ประเภทถังเก็บน้ ำขนาดใหญ่   งบประมาณ  
14,000บาท 

ประธานสภาฯ  4.7   เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ  ประจำปี 2566 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๓  และหมวดที่ ๑ ข้อที่ ๑๑ หมวดที่  ๒  ข้อที่ 
๒๐ ,๒๑   แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ ๒๑  จึงขอเสนอการ
กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี  2566  ดังนี้  
1.  กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2566    กำหนด  ๔  สมัย   
สมัยที่หนึ่งระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์–2 มีนาคม 2566 มีกำหนด ๓๐วัน   
สมัยที่สอง ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน  2566  มีกำหนด  ๓๐วัน   
สมัยที่สาม ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ สิงหาคม  2566  มีกำหนด  ๓๐วัน    
สมัยที่สี่    ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐  ธันวาคม  2566  มีกำหนด  ๓๐วัน  
2.  กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕67  สมัยแรก 
สมัยที่หนึ่ง ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม  ๒๕67  มีกำหนด  ๓๐ วัน   
มีผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ   
ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน  ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบการกำหนดสมัยประชุม
สภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ประจำปี 2566  หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
นายสมเจต  มีจันทร์มาก 
ส.ทต.เขต 1  ให้รถขยะไปจัดเก็บขยะบริเวณหน้าบ่อทรายนกอินทรีด้วย  มี 2 ถังอยู่ในเขตหมู่ 3 
นางสุระจิน  แสงศรี 
ส.ทต.เขต 2 ขออนุญาตเรียนถามทางผู้บริหาร โครงการก่อสร้างท่อระบายบริเวณรางตาม้วนจะ

สามารถดำเนินการได้ไหม 
นักวิเคราะห์ โครงการได้บรรจุไว้ในแผนแล้ว ในปี 2566-2570 แต่ถ้าจะดำเนินการต้องให้ 

กองช่างเข้าไปสำรวจพื้นที่ เราต้องดูงบประมาณก่อนว่าทางเทศบาลมีงบประมาณใน
การดำเนินการหรือไม่ และจะนำเสนอผู้บริหารเร่งดำเนินการให้ค่ะ 

ประธานสภาฯ              มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่   ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  ผมขอ
ปิดประชุม      

ปิดประชุมเมื่อเวลา 11.25  น. 
 

(ลงชื่อ)    ผู้จดรายงานการประชุม 
(นายสุรพงษ์  กรผลึก) 

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   
   (ลงชื่อ)            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                        (นายจารุภาส  เขียนงาม) 

ประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล 

ไผ่ดำพัฒนา ในการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่ 1/๒๕65  วันอังคารที่ 27 ธันวาคม  ๒๕65
เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 

(ลงชื่อ)..........................................................ประธานกรรมการ 
                                                   (นายพวน  อยู่อาจินต์) 

 
 

(ลงชื่อ)........................ ..................................กรรมการ 
(นายเกรียงไกร  พันธุสะ) 

 
 

(ลงชื่อ)..........................................................กรรมการ 
(นางสาวพัชรี  นาคหัวเพ็ชร) 

 
 
...................................................................................... ........................................................................................ 
 

สภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล  
ไผ่ดำพัฒนา ดังกล่าว  ในรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ครั้งที ่1 
ประจำปี 2566  เมื่อวันจันทร์ที่  27  กุมภาพันธ์  2566 
 
 
 

   (นายจารุภาส  เขียนงาม) 
     ประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

 

 

 


